



## Chúng tôi đã Lắp đặt Đồng hồ Thông minh Mới cho quý vị Hôm nay!

Xem mặt còn lại để tìm hiểu cách công nghệ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quý vị với tư cách là khách hàng ra sao.

Đôi khi việc thay thế đồng hồ có thể khiến không khí, mảnh vụn hoặc chất gây ô nhiễm tiềm ẩn xâm nhập vào đường nước của quý vị. Chúng tôi khuyên quý vị nên xả hệ thống ống nước bằng cách cho nước lạnh chảy vào bồn tắm hoặc vòi hoa sen trong vài phút.

### **Quý vị có câu hỏi về việc lắp đặt của mình?**

Gọi đối tác của chúng tôi, **Aqua-Metric** theo số **504-313-1576**, 24/7.

## Chúng tôi Không thể Thay thế Đồng hồ Đo của Quý vị Hôm nay.

- Chúng tôi không thể tiếp cận hộp đồng hồ của quý vị.
- Nước của quý vị đang được sử dụng khi chúng tôi cố gắng lắp đặt đồng hồ của quý vị.
- Cần phải điều tra thêm trước khi thay thế.

**Đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ quay lại sau để lắp đặt đồng hồ thông minh mới cho quý vị.** Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để điều phối việc lắp đặt của quý vị.





## SWBNO SMART METERING PROGRAM

Đồng hồ nước thông minh là công nghệ đáng tin cậy đã được chứng minh trong ngành. Chúng tôi sẽ có thể đọc đồng hồ của quý vị một cách tự động và từ xa thông qua hệ thống mạng an toàn. Đồng hồ thông minh mới và cổng thông tin khách hàng sẽ cho phép quý vị quản lý việc sử dụng nước và ngân sách của mình. Công nghệ này cũng sẽ giúp SWBNO đáp ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn nhu cầu của khách hàng.

### Đáp ứng các Nhu cầu của Khách hàng

Tự tin rằng hóa đơn của quý vị phản ánh việc sử dụng thực tế của khách hàng.



Việc đo lường nước sử dụng chính xác hơn, thường xuyên hơn



Gần như loại bỏ các hóa đơn ước tính



Phương pháp chẩn đoán đồng hồ có sẵn

### Công cụ Tài khoản Nâng cao

Đăng ký cổng thông tin khách hàng mới để truy cập các công cụ quản lý tài khoản hiện đại sau khi lắp đặt đồng hồ của quý vị.



Phát hiện và cảnh báo rò rỉ gần như tức thời



Truy cập 24/7 vào thông tin sử dụng nước của quý vị



Công cụ lập ngân sách sử dụng nước

**TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN**  
[swbno.org/Projects/SmartMetering](http://swbno.org/Projects/SmartMetering)



52-WATER



SmartMetering@swbno.org

Para español, visite nuestro sitio web.

Đối với người Việt Nam, hãy truy cập trang web của chúng tôi.

*Lần Chính sửa Mới nhất: Tháng Tám 2023*

